

Số: /BC-UBND

Nghĩa Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND xã giữa năm 2024 (Trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XIII)

Thực hiện Công văn số 05/HĐND ngày 04/6/2024 của Thường trực HĐND xã Nghĩa Sơn về việc đề nghị UBND xã giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND xã khóa XIII;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**Nội dung 1.** Hiện nay nước phục vụ sinh hoạt tại Thôn 1 đang thiếu nước do không có người quản lý. Đề nghị UBND xã chỉ đạo Thôn, phân công người quản lý điều tiết nước. (Ý kiến của ông Phạm Văn Bốn, Thôn 1)

#### Giải trình:

Các công trình nước sinh hoạt tại thôn 1 trước nay UBND xã đã giao cho Thôn quản lý, thôn cũng đã giao cho nhóm hộ sử dụng và cử người vận hành, điều tiết nước cho phù hợp, trong 02 năm trở lại đây tình hình thiếu nước vào mùa khô (mùa hè) xảy ra thường xuyên, dẫn đến một số hộ đào giếng và khoan giếng, hộ sử dụng nước sinh hoạt tập trung giảm xuống lại. Trong thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của thôn còn hạn chế, tại buổi tiếp xúc cử tri UBND xã cũng đã chỉ đạo thôn tổ chức họp nhóm hộ sử dụng nước bàn các biện pháp vận hành và mời UBND xã dự chỉ đạo.

Giải pháp: Hiện nay Hệ thống nước sinh hoạt đã có Quyết định chủ trương đầu tư, hiện đã và đang thi công xây dựng và UBND đã xây dựng quy trình vận hành hệ thống nước sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Sơn.

**Nội dung 2.** Sổ đỏ của tôi (Phạm Thị Linh, Thôn 1), tôi đã đưa cho cán bộ địa chính xã lúc đó là ông Phạm Văn Si, với lý do là để tách sổ giữa tôi và ông Phạm Văn Tre ở thôn 1, nhưng đến nay tôi chưa nhận được sổ đỏ mới. Nếu như UBND xã chưa làm thủ tục để tách sổ, vậy tôi kính đề nghị UBND xã trả lại sổ đỏ cũ cho gia đình tôi. (Ý kiến Phạm Thị Linh Thôn 1)

#### Giải trình:

Ý kiến của cử tri Phạm Thị Linh ở thôn 1. Vào năm 2016 có giao sổ đỏ đất nông nghiệp cho ông Phạm Văn Si là công chức địa chính xã thời điểm đó để tách lại thửa đất thuộc số thửa 339, tờ bản đồ số 8, diện tích 1650,3 m<sup>2</sup>, loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến 31/12/2016, số phát hành BH038638, số vào sổ CH00132, cấp cho hộ bà Phạm Thị Linh.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ và giấy chứng nhận QSD đất tại UBND xã không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

**Giải pháp:** Đề nghị bà Phạm Thị Linh làm đơn báo mất giấy CNQSDĐ, rồi UBND xã làm các bước tiếp theo để làm lại sổ mới cho bà Phạm Thị Linh.

**Nội dung 3.** Đề nghị UBND xã kiến nghị với Công ty môi trường tỉnh, bổ sung thêm thùng đựng rác thải tại các điểm trên địa bàn xã Nghĩa Sơn. (Ý kiến Phạm Nếp, Thôn 1)

**Giải trình:**

Ngày 29/12/2022, UBND xã đã có Báo cáo số 103/BC-UBND về việc đề xuất số lượng thùng rác cần bố trí để các hộ dân chứa đựng rác thải sinh hoạt được đảm bảo vệ sinh trên địa bàn xã là 20 thùng.

Đến nay cấp trên đã hỗ trợ 07 thùng đựng rác, UBND xã đã phân bổ cho thôn 2. Năm 2025 UBND xã tiếp đề xuất cấp trên hỗ trợ thêm thùng đựng rác để phân bổ cho thôn 1.

**Nội dung 4.** Đề nghị UBND xã sớm chỉ đạo công tác khắc phục hệ thống điện thấp sáng đường quê tại Thôn 1, vì hiện nay theo quan sát, hệ thống đường dây điện ở một số đoạn không đảm bảo. (Ý kiến Phạm Nếp Thôn 1)

**Giải trình:** Hiện nay trục đường chính tại thôn 1 được UBND huyện đầu tư xây dựng, hiện đang hoạt động tốt, còn lại các hệ thống điện trong ngõ hẻm của thôn xuống cấp, UBND xã đã chỉ đạo thôn tiếp tục khắc phục.

**Nội dung 5.** Hiện nay tại cánh đồng Gò Chùa không có mương thoát nước và gây khó khăn cho các hộ dân đang canh tác tại khu vực này.

Mùa nắng thì thiếu nước phục vụ sản xuất, mùa mưa thì không có mương thoát nước làm ngập úng hoa màu của người dân. (Ý kiến Phạm Văn Cỏi, Thôn 1)

**Giải trình:** UBND ghi nhận nội dung này, xã sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra lại các mương tưới tiêu khu vực này và nếu có như phản ánh của cử tri, UBND xã mời các hộ sản xuất khu vực này để khắc phục lại như hiện trạng ban đầu trước đây.

**Nội dung 6.** Đề nghị UBND xã có kế hoạch mở tuyến đường tại đồng ruộng Gò Văn (Ý kiến Phạm Văn Khui, Thôn 1)

**Giải trình:** Việc đề nghị xã có kế hoạch mở tuyến đường tại Gò Văn là chính đáng, nhưng hiện trạng tuyến đường này không có trong quy hoạch. Trong thời gian đến nếu được người dân đồng tình ủng hộ công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, UBND xã sẽ đưa vào kế hoạch xây dựng đường nội đồng theo kế hoạch dồn điền đổi thửa.

**Nội dung 7.** Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí đặt cống lu thoát nước ruộng ông Phạm Đít tại Đồng Quang, mấy năm nay sản xuất rất khó khăn, vì không có lối thoát nước. (Ý kiến Phạm Thị Nhi, Thôn 1)

**Giải trình:** UBND xã đã làm việc với ông Phạm Văn Minh về việc mở mới tuyến mương để thoát nước theo yêu cầu của cử, hiện nay đã có hiện trạng mương thoát nước.

**Nội dung 8.** Đề nghị UBND xã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và xác định lại “Ranh” đất rừng tại núi Hòn Dum giữa hộ Ông Phạm Văn Lục và Phạm Văn Truông (Ý kiến Phạm Văn Lục, Thôn 1)

**Giải trình:** Nội dung này UBND xã đã giải quyết năm 2017, khi xác định lại ranh giới giữa 02 hộ. Đề nghị hộ ông Phạm Văn Lục làm đơn gửi UBND xã, đề UBND xã có cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra ranh giới giữa 02 hộ ý kiến đề nghị xác định lại ranh giới giữa 02 hộ. Tại buổi tiếp xúc UBND xã có đề nghị ông Phạm Văn Lục làm đơn gửi UBND xã và đến giờ này UBND xã chưa nhận được đơn.

**Nội dung 9.** Công trình xây nhà làm việc Công an xã, trong thời gian thi công, người quản lý nhân công (tên Ngoạn, ở Thôn 7 Nghĩa Lâm) tự ý tháo nước vào đám mì làm ngập úng chết cây mì. Khi hộ dân (Phạm Minh Chu) phát hiện và báo lại sự việc, thì người quản lý nhân công tại đây đã dẫm dọa và đòi đánh lại hộ dân.

Đề nghị UBND xã mời và làm việc với người quản lý nhân công của công trình này (Ý kiến Phạm Minh Chu, Thôn 1)

**Giải trình:** Nội dung này đã giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, có đề nghị ông Phạm Minh Chu làm đơn đề UBND xã có cơ sở làm việc đến giờ này UBND xã chưa nhận được đơn.

**Nội dung 10.** Hiện nay nước giếng khoan tại Gò Thần bị chày đường dây điện, các hộ sử dụng đã khắc phục nhưng không được. Đề nghị UBND xã đề nghị cấp trên khắc phục sửa chữa (Ý kiến Phạm Văn Nhi, Thôn 2)

**Giải trình:** Do mô tơ bị hư hỏng không sử dụng được, hơn nữa hiện nay khu vực Gò thần đã có hệ thống thống nước sinh hoạt tập trung đã đưa vào sử dụng, hiện người dân khu vực Gò Thần đang sử dụng đảm bảo.

**Nội dung 11.** Hiện nay công ty xây dựng công trình hệ thống nước sạch, có luồng ống nước theo mương thoát nước tại Gò Thần mỗi khi trời mưa làm ngăn cản lượng nước không chảy được theo mương. Đề nghị UBND xã sớm làm việc với công ty để có hướng khắc phục vấn đề này. (Ý kiến Phạm Văn Nhi, Thôn 2)

**Giải trình:** Trong thiết kế nước sinh hoạt có qua khu đất của tái định cư Gò Thần, vì hiện nay đất này toàn đất ở của Nhân dân, nên thiết kế luồng vào cống thoát nước khu vực tái định cư, với kích thước ống nước không ảnh hưởng gì đến cống thoát nước khu vực phía Đông Nam Khu dân cư.

**Nội dung 12.** Đề nghị UBND xã sớm thực hiện theo Kế hoạch dồn điền đổi thửa tại các cánh đồng còn lại trên địa bàn xã. (Ý kiến Phạm Văn Thắng, Thôn 2)

**Giải trình:** UBND xã ban hành Công văn số 65/UBND ngày 15/8/2022 về việc đăng ký kế hoạch dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn. Nhưng kế hoạch chi tiết dồn điền đổi thửa năm 2024 xã chưa đăng ký, nguyên nhân: Chưa xác định được đơn vị thi công, chính sách dồn điền đổi thửa thấp, đơn vị thi công từ chối nhận thi công, nguồn huy động ở người dân còn khó khăn, nên UBND xã không đăng ký kế hoạch chi tiết dồn điền đổi thửa năm 2024 - 2025.

**Nội dung 13.** Đề nghị UBND xã có kế hoạch hỗ trợ làm mương bê tông thoát nước tại Đồng Lâm. (Ý kiến Phạm Văn Thắng, Thôn 2)

**Giải trình:** UBND xã ghi nhận nội dung này, sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra lại khu vực theo ý kiến.

**Nội dung 14.** Đề nghị UBND xã sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác thải tại Suối Lâm B21, làm ô nhiễm môi trường nước đầu nguồn. (Ý kiến Phạm Văn Thắng, Thôn 2)

**Giải trình:** Ghi nhận nội dung này: Trước mắt UBND xã phối hợp với Đoàn TNCSHCM “Ngày chủ nhật xanh” tổng dọn vệ sinh khu vực đầu nguồn suối Lâm, giải pháp trong thời gian tới UBND xã sẽ có kế hoạch bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và kế hoạch bảo vệ vệ sinh môi trường khu vực đầu nguồn suối Lâm.

Trên đây là báo cáo giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND xã giữa năm 2024. UBND xã kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT UBND;
- UBMT, các Hội đoàn thể;
- Đại biểu HĐND xã;
- 02 thôn;
- Lưu: VT.

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Théch**